

**UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SKHĐT-KGVX  
V/v ý kiến về khối lượng công việc  
hoàn thành Dự án Quy hoạch  
bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống  
di tích trên địa bàn tỉnh đến năm  
2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 1304/SVHTTDL-QLVH ngày 25/8/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị có ý kiến thẩm định khối lượng công việc hoàn thành Quy hoạch. Qua nghiên cứu hồ sơ và các văn bản hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh thống nhất cho kết thúc nhiệm vụ tại văn bản số 3188/UBND-KGVX ngày 07/7/2021.

Theo Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu và Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. Trong đó, không hướng dẫn đối với trường hợp nghiệm thu sản phẩm quy hoạch ngành, sản phẩm dở dang. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cơ sở pháp lý để ý kiến về nội dung như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để có cơ sở thanh quyết toán cho đơn vị tư vấn thực hiện quy hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định lại khối lượng hoàn thành thực tế đã thực hiện với đơn vị tư vấn lập quy hoạch, đề nghị Sở Tài chính quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Đồng thời, cần tham khảo thêm các trường hợp tương tự về dự án quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm dở dang đã quyết toán ở các sở ngành khác như Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có hướng thực hiện.

Kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, thực hiện các bước tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, PGD Sở (KGVX);
- Lưu VT, KGVX.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đăng Lộc**

